

คำกล่าวรายงาน

กราบเรียน ท่านนายอำเภอหนองสองห้อง

กระผมในนามประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบลผ่องดีดี ตำบลโนนธาตุ ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอหนองสองห้อง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่องดีดีระดับตำบล ในวันที่

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการผ่องดีดีการอบรมระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน อาสาผ่องดีดีสามารถใช้แอปพลิเคชันของระบบได้เป็นอย่างดี เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดในคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขณภัยต่างๆ โดยได้รับงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท พร้อมได้รับความร่วมมือด้านวิทยากร จากโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบลผ่องดีดี ตำบลโนนธาตุ อาสาผ่องดีดี พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน จำนวน 60 คน ทั้งนี้คาดหวังว่า ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพของคนในชุมชนโดยผ่านระบบแอปพลิเคชันบนมือถือ พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเมื่อเกิดเหตุผิดปกติได้เป็นอย่างดี

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรกระผมขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอหนองสองห้อง ได้เปิดการอบรมต่อไปครับ

คำกล่าวเปิดโครงการ

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่องดีระดับตำบลโนนธาตุ ในวันที่

ปัจจุบันปัญหาโรคระบาดในคนและสัตว์ รวมถึงภัยจากสิ่งแวดล้อม สาธารณภัยต่างๆ ที่อุบัติขึ้นได้อยู่ประจำตามที่เราเห็นเผชิญเองหรือในสื่อต่างๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่องดี โดยระบบเฝ้าระวังสุขภาพนี้มีคณะกรรมการศูนย์ฯ อาสาสมัครผ่องดี เป็นผู้เฝ้าระวังปัญหาของชุมชน ซึ่งมีแอปพลิเคชันบนเครื่องมือสื่อสารเป็นระบบในการขับเคลื่อน แจ้งเตือนเหตุผิดปกติเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ สามารถแจ้งเตือนเหตุผิดปกติของคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม สาธารณภัย

ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมวิทยากรโครงการผ่องดีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการศูนย์ฯ อาสาสมัครทุกคน ที่เสียสละ มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชนของเรา เพื่อพี่น้องประชาชน เพิ่มความปลอดภัยในด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวันของชุมชนเรา

บัดนี้ ได้เวลาผมขอเปิดโครงการอบรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่องดีระดับตำบลโนนธาตุ